



ชื่อหนังสือ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย

ผู้เข้าร่วมสนทนา ประยงค์ ธรรมรงค์/บำรุง บุญปัญญา/ นิพนธ์ เทียนวิหาร/ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ
วันวร จะนู

บรรณาธิการ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และวันวร จะนู

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด

ราคา 230 บาท

ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา ร้านคิโนะ คูนิชะ ร้านอัมรินทร์ – ทองอินทร์
ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ หอศิลป์ B2S ฯลฯ

ร้านหนังสือต่างจังหวัด นครปฐม อุทัยธานี พิษณุโลก ลำปาง เชียงใหม่(เวิร์ลบุ๊ก, ร้านเล่า) นครราชสีมา
สงขลา หาดใหญ่ ฯลฯ

ถ้าหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนใจวัฒนธรรมชุมชน นี่คือนักหนังสือที่สังเคราะห์จากนักการศาสนา นักวิชาการ และนักปฏิบัติ เกี่ยวกับแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย

รากฐานของสังคมไทย : เข้าใจและให้คุณค่าต่อ “วิถีชาวบ้าน”

การประสานมิติทางจิตวิญญาณ ทางศาสนา หลอมรวมกับมิติด้านวิถีชาวบ้านอย่างกลมกลืน

เชื่อมั่นในการ “พึ่งพาตัวเอง พึ่งพากันเอง” ทำให้ “สถาบันชาวบ้าน” และ “วัฒนธรรมชุมชน” ดำรงอยู่อย่าง

มีคุณค่า “แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน” เกิดจากการรู้สำนึกถึงความสำคัญของจิตวิญญาณของตัวเราเอง และ

กำลังถูกคุกคามจากแนวคิดทุนนิยมแบบสุดโต่ง “ทางออก” ต้องรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมแบบครอบครัวและชุมชน

มารู้จักกับผู้เข้าร่วมสัมมนา ทำให้รู้จักกับวลีต่อไปนี้

“นักทฤษฎีเชิงปฏิบัติ” “ราชสีห์อีสาน” “เครือข่ายมมนา” “สำนักจักรทิพย์” และ “วัฒนธรรมสองกระแส”

ที่มาของแนวคิดของ บาทหลวงนิพนธ์ เทียนนิหาร ... แสวงหาทฤษฎีพื้นเมือง

“ประวัติศาสตร์แห่งความรอด อยู่ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” “อะไรเป็นศาสนจักรท้องถิ่น” “การพัฒนาที่มาจากฐานวัฒนธรรมของชนเผ่ากับสัมพันธภาพ 3 ฝ่าย มนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งสูงสุด” “ความสำนึกชุมชน” และ “พลังสร้างสรรค์ชุมชนในชนบท”

ที่มาของแนวคิดของบำรุง บุญปัญญา ... สืบสานวัฒนธรรมของบรรพบุรุษและมาตุภูมิ

“รากเหง้ามาจากไหน ทบทวนชีวิต” ...จากที่คิดว่ามีความรู้จากมหาวิทยาลัย แต่ที่สุดพาชาวบ้านลุ่มจมเป็นหนี้ เป็นสินไปหลายคน คิดหาทางออก รู้สึกว่าตัวตนของเราหายไป คุณูปการที่พ่อแม่สอน...

ที่มาของแนวคิดของ ประยงค์ วรรณรงค์ ... ช่วยกันทำมาหากินด้วยตนเอง ความเชื่อมั่นนำไปสู่ความสำเร็จ

“ร่วมกันคิด ร่วมกันลงทุน จ้างเขาทำ ร่วมกันใช้บริการ” “ชาวบ้านทำอะไรด้วยตัวเองได้ พึ่งตัวเองได้”

ที่มาของแนวคิดของจักรทิพย์ นาดสุภา ... อยากเข้าใจชาวบ้าน

จากนักวิชาการชาวเมือง สู่วัฒนธรรมชุมชน “ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านคนแก่ๆ ทั่วประเทศ” “จาก debate ทางทฤษฎี ... ไม่มีประวัติศาสตร์ชาวบ้าน” “2527 ได้หนังสือ เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต” “เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมระดับสูง”

ผู้ร่วมสนทนานำเสนอแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในหลากหลายมิติ

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมิติด้านศาสนา

การที่ชาวบ้านต่อสู้กับกระแสที่เข้ามา ... ประวัติศาสตร์ของประชาชนในทุกด้านไม่มีขาดตอนเรื่องของพลังแห่งชีวิตที่มันเคลื่อนไหว ... เขาบอกว่า modern มันสร้าง irrational of rational มันมี rational ในตัวมันซึ่งเป็นศาสนา ...ที่สำคัญต้องกลับไปเรียนกับชาวบ้าน... จากประสบการณ์ที่เขาสัมผัสจริง...

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในอีสานปัจจุบัน

... ชนบทเป็นเมืองไปหมดแล้วกลายเป็นชนชั้นกลางใหม่ ไม่มีวัฒนธรรมแบบเดิม... .. จากสิทธิปัจเจกมาเป็นสิทธิชุมชน ไม่ใช่สนใจแต่วัฒนธรรมชาวบ้าน ต้องเอาวัฒนธรรมชาวบ้าน ไปวิพากษ์การสร้างกิเลสแต่ไม่ใช่วิพากษ์เทคโนโลยีที่พวกเขาทำสำเร็จ ...

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในภาคใต้ปัจจุบัน

... คนยังคงยึดติดอยู่กับเรื่องความมั่นคงมากกว่าความร่ำรวย เราต้องรู้ต้นทุนการผลิตของเรา เราต้องให้ความรู้กับชาวบ้านมากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้... .. เสริมความเข้มแข็งของวัฒนธรรมชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง...

อนาคตแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน

ปลุกจิตสำนึก... ..ส่งเสริมระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทุน ให้เป็นระบบคู่ขนานมากขึ้นได้ จากเกษตรกรเป็นหัตถกร มีภูมิปัญญา มีวัฒนธรรม เทคโนโลยีจากข้างนอกเอามาเป็นประโยชน์ ความจริงการเป็นสมัยใหม่มีหลายแบบ เมื่อคิดจะเจริญ เทคโนโลยีแต่มีคุณธรรม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม โยงกันเป็นระบบ ความสำคัญเกิดจากการปรับแนวคิด ต้องคิดเรื่องท้องถิ่นให้มากขึ้น ...

หนังสือ **แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย** ช่วยให้ผู้สนใจสามารถค้นหารายละเอียดที่มาของแนวคิด การสะท้อน และนำเสนอแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทยอย่างหลากหลายมิติ

